

## Duy Tân đoạt giải Nhì tại Hội giảng Giáo viên dạy nghề toàn quốc 2015

Sau 6 ngày tranh tài, Hội giảng Giáo viên dạy nghề toàn quốc 2015 đã chính thức Bế mạc vào tối ngày 26/9/2015 tại Nhà hát Trung Vương, Tp. Đà Nẵng. Tham gia Hội giảng với nhiều bài giảng mang lại hiệu quả cao cho người học, các giảng viên Đại học Duy Tân đã xuất sắc giành giải Nhì và giải Khuyến khích, góp vào thành tích chung với giải Nhì toàn đoàn cho Tp. Đà Nẵng.



*Giảng viên Lý Thị Thương với bài giảng “Thay vải trải giường kiểu Hollywood” tại Hội giảng*

Hội giảng Giáo viên dạy nghề toàn quốc là hoạt động chuyên môn được tổ chức 3 năm một lần dành cho các giáo viên dạy nghề trên cả nước, nhằm phát hiện các phương pháp dạy nghề cùng các thiết bị và đồ dùng dạy học có hiệu quả, chọn ra những bài giảng mẫu để áp dụng rộng rãi trong toàn ngành và tuyên dương những giáo viên dạy nghề xuất sắc. Hội giảng năm nay quy tụ 236 giáo viên dạy nghề tiêu biểu đến từ 159 cơ sở dạy nghề của 56 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia.

Là 2 trong 10 đại diện tiêu biểu của Tp. Đà Nẵng và cũng là lần đầu tiên tham dự Hội giảng Giáo viên dạy nghề toàn quốc, bài giảng của các giảng viên Đại học Duy Tân đã nhận được sự đánh giá cao của Ban Giám khảo. Với phong thái tự tin, bài giảng thú vị, cuốn hút cùng việc áp dụng các phương pháp giảng dạy như thực hành mô phỏng, hoạt động nhóm, trình giảng,... trong bài giảng “Nhận đặt buồng cho khách lẻ qua điện thoại” (Môn Nghiệp vụ Lễ tân), giảng viên trẻ Nguyễn Trần Thụy Ân đã giành giải Nhì tại Hội giảng khi giúp người học hiểu rõ được các đặc điểm cũng như ưu khuyết điểm của việc nhận đặt buồng cho khách lẻ qua điện thoại, những yêu cầu đối với lễ tân, quy trình nhận đặt buồng. Kết hợp hiệu

qua giữa lý thuyết và thực hành, có sự chuẩn bị chu đáo về các trang thiết bị dạy học, giảng viên Lý Thị Thương đã nhận được giải Khuyến khích với bài giảng “Thay vai trái giường kiểu Hollywood” (Môn Buồng phòng Khách sạn).



*Giảng viên Nguyễn Trần Thụy Ân nhận Bằng khen giải Nhì tại Lễ Bế giảng Hội giảng*

Vui mừng với thành tích đã đạt được, giảng viên Nguyễn Trần Thụy Ân chia sẻ: “*Hội giảng đã mang đến cho tôi cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với nhiều giảng viên giỏi trên cả nước và tự đánh giá được năng lực của bản thân. Trong quá trình tham gia Hội giảng, tôi luôn nhận được sự động viên, khích lệ từ phía gia đình, đồng nghiệp và đặc biệt, Ban Giám hiệu Đại học Duy Tân đã luôn quan tâm, hỗ trợ cho tôi những trang thiết bị cần thiết nhất để phục vụ cho bài giảng. Trước đó, nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho tôi tham gia khóa tập huấn và thực tập tại các nhà hàng, khách sạn ở Mỹ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Hội giảng. Giải thưởng ngày hôm nay chính là động lực để tôi không ngừng phấn đấu trong giảng dạy, mang đến cho sinh viên những bài giảng hay, cung cấp cho các em những kiến thức và kỹ năng hữu ích, đáp ứng được nhu cầu thực tế của nghề nghiệp trong tương lai.*”

Trước đó, tham dự Hội giảng Giáo viên dạy nghề Tp. Đà Nẵng diễn ra vào tháng 9/2014, các giảng viên Đại học Duy Tân đã đạt được những thành tích đáng biểu dương với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Với đội ngũ giảng viên dạy nghề trẻ, tâm huyết, có chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cao, Đại học Duy Tân đã và đang ngày càng khẳng định được chất lượng dạy và học nghề, cung cấp cho xã hội một lượng lớn nguồn nhân lực có tay nghề cao.

*(Truyền Thông)*

